
va உள்ளாட்சி “தேர்தலில் 

விடுபட்ட வாக்கானரை 
சேர்க்க ஏற்பா௫ ! 

சட்டசபையில் அமைச்சர் 
0க॥.சி.மணி தகவல்!! 
சென்னை, ஜூன. 2 

உள்ளாட்சி தேர்தலில் விடுபட 
வாக்காளரை சேர்க்க ஏற்பாடு 

த்த 
மசோதா சட்டசபையில் 

இந்திய 
கம்ம: முன்பு ஆட்சி பொறுப் 

| அடுத்து "பிற்படுத்தப்பட்டவர் 
களுக்கு இடஒதுக்கீடு இன்றி 
உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த 

சரி 

நடத்த "முடியாதவர்கள் . இன்று 
| எதிர்க்கிறார்கள். 
"தேர்தல் சர்க் அறிவிக்க 
வேண்டும். 

தாழ்த்தப்பட்டோர், 
"எவ்வளவு போர் பெண்கள் 

4] - என்று கணக்கெடுப்பு நடத்தப் 
நகு: oe ஆலக் பிற் 

கோ..மணி 

இட 

- ஆற்காடு 

தொடர்ந்ததை . வேண்டும். 
இவ்வாறு அவர் பேசினார். 

டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி. 

ஏ.எஸ்.பொன்னப்மாள், 

(பணி,  ஜி.கே..உரி, வக் 

ஆகியோரும் பேசினார்கள். 

எதிர்ப்பு ஏன? 
விவாதத்திற்கு பதிலளித்து 

உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் 

கோ.சி.பணி பேசியதாவது:- 

இந்த சட்ட . திருத்தத்தை 
இருநாவுக்கரசு எதிர்க்க 

வில்லை, கனி அதிகாரிகள் 

பதவிக்காலம் நீட்டி.ப்பதைத் 
தான் எதிர்க்கிறார். 

இருநாவுக்கரசு:- இடஒதுக் 

கீடு இல்லை என்பதற்காகவே 
எதிர்க்கிறேன். . 

அமைமச்சர் கோ.சி..பணி:- 

உளராட்சி தேர்தல் . இப்போது 
தேவையில்லை என்று கருது 

கிறார். 
தேர்தல் திருநாவுக்கரசு:- 

வேண்டாம் என்று நான் கூறிய 
தாக சொல்வது BUD). சீக் 
கரம் தேர்தலை நடத்துங்கள். 

அமைமச்சர் கோ.சி..ஈணி:- 

எல்லா உறுப்பினர்களும் கட்சி 
வித்தியாசம் இன்றி உள்ளாட்சி 
தேர்தல் நடப்பதை பார்க்க 

வேண்டும் என்ற ஆசையில் 
இருக்கிறார்கள். 

முதலசைச்சர் | ஆணையின் 

அ : ட்] ழ். 

படி எவ்வளவு விரைவில் 
யுடியுமோ அவ்வளவு விரை 
வில தேர்தலை அறிவித்து 
இருக்கிறோம். 

இடஒதுக்கீடு இல்லாவிட்டா 
லாம் பிற்பட்டோர் எண்ளிக்கை 
நிச்சயம் அதிகரிக்கும், ஒதுக் 
கீடு. இல்லாத காலத்தில்கூட 

| பிற்பட்டோர் பிரதிநிதிகள் 
எண்ணிக்கை குறையவில்லை. 

எண்ணிக்கை 
பிற்படுத்தப்பட்டோர் எள் 

எிக்கை குறையாத அளவுக்கு 
கட்சிகள் வேட்பாளர்களை 

நிறுத்தினால் பிற்படுத்தப்பட் 
டோர் பிரதிநிதிகள் eT ever 
ளரிக்கை குறையாது. நாணய 
(மாக, நாகரிகமான முறையில் 
வழக்குக்கு போகாத வகையில் 
சட்ட முறையில் நடத்தவே 

இந்த தேர்தல் நடைபெறு 
கிறது. 
விடுபட்டுப்போன வாக்காளர் 

களை சேர்க்க தேர்தல் ஆணை 
யத்தின் மூலம் எல்லா கட்சி 

க்கும் தாக்கீது செய்து நாள் 
குறிப் பிட்டு விளம்பரம் செய்யப் 
படும். அந்த நாளில் விடுபட்ட 
வாக்காளர்களை ae 
பணியில் 
ஈடுபட்டு மக்கள் Swath 
செய்ய வேண்டும். 

வார்டு பிரிப்பதில் தவறு 
என்று கூறினார்கள். அந்த - 
அடி.ப்படையில் ட அவை 
பரிசீலிக்கப்படும். 

கட்ச? சின்னம் 
கட்சி சின்னம் தர வேண்டும் 

என்று கூறினார்கள். அந்த 
கருத்தும் பரிசீலிக்கப்படும், 
இவ்வாறு அவர் பேசினார். 
அமைச்சரின் பதிலுக்கு பிறகு. 

மசோதா நிறைவேறியது.


